

Source :

ไทยโพสต์

Date : 1 ส.ค. 2559

Page :

3

No :

‘ปธ.ศาลฎีกา’ ย้ำระบบยุติธรรมเท่าเทียม

ไทยโพสต์ • ประธานศาลฎีกา ส่งสารอวยพรปีใหม่ และให้กำลังใจข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความรู้หลากหลายทันสมัย ร่วมกันสร้างประเทศก้าวหน้า มั่งคั่ง


เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ได้ส่งสารอวยพรปีใหม่ว่า

ในปีพุทธศักราช 2559-2560 นี้ ตนได้กำหนดนโยบาย “อำนวยความยุติธรรม โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม” ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่ประเภทคดี ต้องพัฒนากระบวนการให้ประชาชนเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทัดถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งจะสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากข้าราชการฝ่ายตุลาการ ยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง

“ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ยึดมั่น

ในความซื่อสัตย์สุจริต และสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ขอให้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน กับช่วยสร้างความสงบสุข และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายวีระพลกล่าว.


	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : มติชน (บ่าย)		
Date : 1 ม.ค. 2559	Page : 13	No: 59000114

รวบล็อกรัพย์บ้านผู้พิพากษา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช ผกก.1 บก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.ต.ภาณุมาศ แสงสง สว.กก.1 บก.ป. ร่วมกันแถลงจับกุม นายสาทิตย์ หรือหนึ่ง คลังไซติ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยจับกุมได้ที่จุดตรวจปฐมพร หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้พิพากษา พื้นที่ สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ได้ทรัพย์สินไปมูลค่าเกือบ 1 ล้านบาท จากการสืบสวนพบลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุ และภาพจากกล้องวงจรปิด จนทราบเกาะแสว่า

ผู้ก่อเหตุคือนายสาทิตย์ที่เคยถูกจับกุมข้อหา คดีลักทรัพย์มาก่อนหน้านี้ในหลายพื้นที่ และถูกศาลออกหมายจับอีก 4 หมายจับ


พ.ต.อ.จิรภพกล่าวว่า สอบสวนนายสาทิตย์สารภาพว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ เมื่อพ้นโทษออกมาก็เป็นช่างทำฝ้า ตกแต่งบ้าน แต่เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีผู้จ้างงาน จึงทำให้ขาดรายได้ ตัดสินใจก่อเหตุซ้ำ โดยจะขี้จี้กรยานยนต์ตระเวนไปตามหมู่บ้านและกดกริ่งเรียกหรือแอบมอง หากไม่มีคนอยู่บ้านก็อาศัยจังหวะเข้าไปก่อเหตุ นำทรัพย์สินที่ได้ไปขายตามโรงรับจำนำ หากเป็นทองก็นำไปขายร้านทอง หากเป็นอาวุธปืนก็จะนำไปขายในเพซบุ๊ก

		Subject Heading :
Source :	มติชนสุดสัปดาห์	
Date : 1 ม.ค. 2559	Page : 7	No: 59000017

ศาลชี้ปลด “มาร์ค” พ้นทหารชอบแล้ว ยื่นขาดคุณสมบัติเข้ารับราชการ “กห.”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ศาลแพ่งมีคำพิพากษาในคดีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงกลาโหมที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ โดยศาลพิพากษาว่าคำสั่งของจำเลยที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่จำเลยปลดโจทก์ออกจากราชการ เนื่องจากโจทก์ขาดการตรวจเลือกทหารแล้วนำใบสำคัญ (ใบ สด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายอันเป็นเหตุมาแสดงต่อสัสดีจังหวัดนครนายก ทำให้สัสดีจังหวัดนครนายกไม่ทราบความจริงว่าโจทก์ครบเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร จึงไม่ได้ระบุสถานะว่าเป็นผู้ขาดการเกณฑ์ทหาร เป็นเหตุให้สัสดีจังหวัดนครนายกออกใบสำคัญ สด.3 (ใบขึ้นทะเบียนกองประจำการ) ให้แก่โจทก์ อีกทั้งโจทก์ไม่มีใบ สด.41 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงว่าได้รับการผ่อนผันกรณีศึกษาที่ต่างประเทศว่าไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร โจทก์จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรได้ การสมัครและบรรจุโจทก์เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร กับการแต่งตั้งโจทก์เป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมเป็นการไม่ชอบ

สำหรับคดีนี้ นายอภิสิทธิ์เคยยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ได้รับความเสียหายจากการที่ พล.อ.อ.สุกำพล มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1163/2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน ปลด ร.ต.อภิสิทธิ์ ออกจากราชการทหาร ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ให้โอนคดีดังกล่าวไปให้ศาลแพ่งวินิจฉัยชี้ขาด จากนั้นนายอภิสิทธิ์จึงได้ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล ต่อศาลแพ่ง กระทั่งศาลแพ่งมีคำพิพากษาดังกล่าว

		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด	
Date :	1 ม.ค. 2559	Page : 1,11 No: 59000429

พังกฎแห่งกรมแทน ญาติเหยื่อ 99ศพสู่ท้อ

ป.ป.ช.ไม่เอาผิด 'มาร์ค-เทือก' ญาติ 99 ศพ
พังกฎแห่งกรม แม่ร้องเกิด เผย ไม่มีความ
ยุติธรรมเหลืออีกแล้ว อ่านต่อหน้า 11

● ญาติ 99ศพ ต่อจากหน้า 1

ส่วนญาติคนอื่นๆ ล้วนจะสู้ต่อไป แม้ไม่มีความหวังว่าจะชนะ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมไทยล้มเหลวไปแล้ว ขณะที่ ประธาน 'ปปช.' จัดราวกับจะบอก ว่า คนผิดคือคนตาย แตกต่างกับเหตุ 7 ต.ค.51 ที่ฟ้องเอาผิดกับนายสมชาย-พล.อ.ชวลิต กรณีตาย 2 ศพ

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายโชคชัย อ่างแก้ว ทนายความญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มปช.ปี 2553 เปิดเผยถึงกรณีป.ป.ช.ตีตกคดีสั่งสลายการชุมนุมเดือนแดงปี 2553 ว่า ป.ป.ช.ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสอบสวนจากสำนวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งฟ้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือมาตรา 157 ต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ผอ.สอจ. และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีต ผบ.ทบ. ซึ่งเป็นสำนวนที่ระบุถึงคดีอาญาข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล หรือมาตรา 288 แต่ป.ป.ช.กลับโยนความรับผิดชอบไปที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ อ้างเพียงคำให้การของผู้สั่งการว่าการสลายการชุมนุมทำจากเขาไปหาหนัก แต่ข้อเท็จจริงต้องดูทั้งเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2553 ซึ่งมีการยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้ว

นายโชคชัยกล่าวต่อว่า แม้ป.ป.ช.จะอ้างอีกว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปะปนอยู่ในผู้ชุมนุม แต่ไม่ใช่ข้ออ้างให้เจ้าหน้าที่ยิงใส่ประชาชนมือเปล่า ซึ่งศาลอาญาก็ระบุไว้ในการไต่สวนสาเหตุการตายหลายกรณีว่า ผู้ตายไม่มีอาวุธ เช่นกรณีนายพัน คำทอง คนขับรถแท็กซี่ หรือแม่แต่กรณี 6 ศพวัดปทุมวนาราม ศาลอาญาก็ระบุชัดว่าทหารหน่วยไหน ใครบ้างที่ติดอาวุธขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้าและยิงลงมาถูกผู้ตาย การไต่สวนของป.ป.ช.มีข้อบกพร่องหลายส่วน แต่ไม่เคยเรียกญาติผู้ตายไปให้ปากคำเลย คำแถลงยังขัดแย้งกันเอง ต้องลุ้นคำตัดสินในวันที่ 17 ก.พ.2559 นี้ว่าศาลอุทธรณ์จะพิจารณาในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา

เล็งเห็นผล และศาลจะนำมติของป.ป.ช.ไปผูกโยงหรือไม่

ขณะที่นางนวล ฉายแม่นั้น ภรรยา นายจรูญ ฉายแม่นั้น ที่ถูกยิงเสียชีวิตหน้า ร.ร.สตรีวิทยา กล่าวว่า แม้ป.ป.ช.สั่งไม่ฟ้องนายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ และพล.อ.อนุพงษ์ แต่ส่วนตัวก็รู้สึกต้องไปต้องหากคนทำผิดมาลงโทษให้ได้ เพราะคนสั่งการจริงๆ ยังลอยนวลอยู่ในสังคม การหาความจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าไม่มีการเมืองมายุ่ง กระสุนต้องมีที่มาที่ไป อยู่ๆ จะลอยมาจากไหน ไม่มีต้นตอคงไม่ใช่ หลังจากนี้จะพูดคุยกับกลุ่มญาติๆ ผู้สูญเสียวางจะทำอย่างไรต่อไป แต่ยืนยันว่าพวกตนจะไม่ยอมแพ้แม้ไม่มีความหวังว่าจะชนะ เพราะกระบวนการยุติธรรมไทยล้มเหลวไปแล้ว แต่ก็สู้ต่อไปถึงที่สุด

ส่วนนางพะเยาว์ อัคราศ มารดา น.ส. กมนกมล ที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในวัดปทุมวนาราม กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสั้นๆ ว่า ไม่มีความเป็นธรรมเหลืออีกแล้ว โดยนายฉัทพัช ลูกชายกล่าวแทนว่า ไม่แปลกใจที่ป.ป.ช. จะแถลงแบบนี้เพราะเห็นตั้งแต่แรกว่า ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองอยู่แล้ว บรรดาญาติผู้สูญเสียชีวิตได้ต้องการเอาผิดในมาตรา 157 หรือการทุจริต ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการสั่งการให้ฆ่าคนตายไม่ใช่เรื่องหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นคดีอาญาด้วยซึ่งพวกตนเลือกสู้ทางนี้มาตั้งแต่แรก กระบวนการยุติธรรมที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ เพราะทหารระดับนายพลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในสอจ. ส่วนใหญ่ยังมีอำนาจเป็นรัฐบาลและคสช. จึงเป็นเรื่องยากที่คนเหล่านั้นจะได้รับ การลงโทษในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล หากย้อนดูคำสั่งศาลอาญาในการไต่สวนหาสาเหตุการตายของคดี 6 ศพวัดปทุมวนาราม ศาลมีคำสั่งชัดเจนว่าทหารที่ยิง


ใส่ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งสอน. อยากถาม
ป.ป.ช.ว่าได้ดูคำสั่งศาลนี้บ้างหรือไม่

คณายนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานป.ช.
เปิดเผยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนายวิชา แดก
ต่างกับการทำหน้าที่ในเหตุการณ์สลายการ
ชุมนุมเมื่อ 7 ต.ค. 2551 เมื่อเป็นเช่นนี้คงเอา
กฎอย่างอื่นมาทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่คงต้อง
ไปฟังกฎแห่งกรรมเนื่องจากผลตามมติ
ไตสวนที่แถลงมานั้นเป็นสิ่งที่คาดไว้แล้ว และ
การอธิบายการสลายการชุมนุมเมื่อปี 2553 ไม่
ได้อาศัยข้อเท็จจริงและไม่ได้ปฏิบัติโดยตรง
ไปตรงมา สิ่งเดียวที่จะทำคือการถอดถอนคำ
สั่งของศาลอุทธรณ์

นายจตุพรกล่าวต่อว่า คนมีหน้าที่ทวง
ความยุติธรรมให้คนตาย ญาติผู้สูญเสียและ
บาดเจ็บ ซึ่งทั้งหมดไม่มีเขม่าดินปืนติดตามตัว
เลย รวมทั้งผลการพิสูจน์ศพของศาลอาญา
ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทำให้ตายเนื่องจากได้ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของสอ. ซึ่งแตกต่างจากความตาย
2 ศพของผู้ชุมนุมเมื่อ 7 ต.ค.2551 ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ความรับผิดชอบของป.ป.ช.จากทั้ง 2 เหตุ
การณ์นั้นแตกต่างกันมาก ในเหตุการณ์ 7 ต.ค.
2551 ดาย 2 ศพ ป.ป.ช.เล่นงานนายสมชาย
วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัชมุนตรีและพล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรมว.มหาดไทย ซึ่งยังไม่
ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเพราะไม่ได้แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา แต่ป.ป.ช.กลับนำไปเป็น
ข้อกล่าวหาขึ้นถอดถอน และเมื่ออัยการไม่
ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ป.ป.ช.ยังดำเนิน

การฟ้องเสียเอง ส่วนการตายในเหตุการณ์ 10
เม.ย.-19 พ.ค. 2553 รวม 100 ศพ บาดเจ็บอีก
2,000 คนป.ป.ช.กลับปล่อยนายอภิสิทธิ์ และ
นายสุเทพ ว่าไม่ผิดและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสลายการชุมนุมที่ทำให้เกิดเหตุมีคนตาย
ราวกับจะบอกว่าคนผิดคือคนตาย


“การลอยหน้าลอยตามาแถลงของป.ป.ช.
แล้วนายวิชามาอ้างว่า ถ้าวันนี้ถูกต้อง ก็ไม่
ต้องกลัววันพรุ่งนี้ จึงเป็นความสมเพชกับ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ผมต้องบอกพี่น้องว่าไม่มีอะไรดีกว่าความ
อดทน ผมไม่เชื่อว่าประเทศนี้ อิทธิพลความ
เลวจะอยู่เหนือความคิดตลอดไปได้ เราต้องวัด
หัวใจกันไป ผมมีความเชื่อว่า สักวันหนึ่งหรือ
ชั่วชีวิตหนึ่ง เราจะเดิน ไปถึงฝั่งที่ต้องการเพียง
ให้เรายึดมั่นหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
เราผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย แม้บรรยากาศ
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแค่เราจะยืนหยัด
ทำทายต่อไป เพราะเราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง เรา
ไม่มีการทรยศกันมีความศรัทธาเชื่อมั่นกัน
ประคับประคองความรู้สึกร่วมกัน ทำให้เรา
สามารถยืนถึงทุกวันนี้ได้ เราต้องเอาใจใส่กับ
สิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ทำตามความสะใจเพื่อจะ
สอพลอเอาใจใคร” นายจตุพร กล่าว

		Subject Heading :	
Source : มติชน			
Date : 1 ม.ค. 2559	Page : 12	No: 59000444	

•ริสอร์ทถูกทับเบิกอุทธรณ์คำสั่ง

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม นายชาญชัย ตรีศรีวิชัย นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า หลังจากทาง อบต.วังบาล และ อบต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า ได้ออกคำสั่งให้ริสอร์ทบนภูทับเบิก และบ้านคอยน้ำเพียงดิน รวม 5 แห่ง ซึ่งตั้งในเขตพื้นที่รื้อถอนบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยวที่ไม่มั่นคงปลอดภัย และตั้งอยู่ในที่ลาดชัน โดยอาศัย พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ภายหลังสิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้นทางคณะเจ้าหน้าที่ อบต. และทหาร ตำรวจ รวมทั้งฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบริสอร์ทที่ถูกสั่งให้รื้อถอนบ้านพักอีกครั้ง พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามคำสั่ง อบต. โดยไม่เปิดให้บริการบ้านพักที่ถูกคำสั่งให้รื้อถอน

นายชาญชัยกล่าวว่า มีริสอร์ท 2 แห่งที่เจ้าของได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของ อบต. ได้แก่ ประชาธิสอร์ท และอินดีริสอร์ท ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ทางจังหวัดพิจารณาแล้ว นอกจากนี้ยังมีริสอร์ทบางแห่งแม้จะไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง แต่เตรียมจะรื้อแล้วก่อสร้างขึ้นใหม่

	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	สยามรัฐ	
Date :	- 1 ๓.ค. 2559	Page : 1,8 No :

สื่อ 'เมืองผู้ดี' บ้านศาลไทย

คาใจพิพากษาโทษประหารสองหม่อม

"สื่อผู้ดี" จื้อยาเพิ่งปักใจเชื่อผลคำตัดสินศาลไทยคดีเกาะเต่า โดยเฉพาะในยุครัฐบาลทหาร ซ้ำยังมีข้อสงสัยหลายประการต้องไขความจริงให้กระจ่าง

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58 เว็บไซต์ดี อินดิเพนเดนต์ สื่ออังกฤษเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดีสังหารโหด 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ■ อ่านต่อหน้า ๓๓

ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยศาลไทย มีคำตัดสินประหารชีวิต 2 ผู้ต้องหาชาวเมียนมา ไปก่อนหน้านี้ ว่า ทางอังกฤษยังไม่ควรเร่งยอมรับผลการตัดสินในคดีดังกล่าวเร็วเกินไป เนื่องจากยังมีคำถามและข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่หลายประการ และจะเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อความทุกข์โศกของครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ ในการเสนอความคิดเห็นยังตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ การที่ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวโดยอ้างว่าสุขภาพเพราะถูกทรมานและมีการสืบสวนไปถึงครอบครัวของผู้มีอิทธิพล แต่ประเด็นดังกล่าวก็ตกไป ตลอดจนหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงตัวผู้ต้องหาจากดีเอ็นเอที่เก็บได้จากนุทรีก็ไม่ถูกใช้ในศาล ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจะถูกกันออกไปจากการสอบสวนเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแพะรับบาป ดังนั้นเมื่อทนายความของผู้ต้องหาชาวเมียนมาจะยื่นอุทธรณ์ และยังมีขั้นตอนทางกฎหมายจนถึงชั้นฎีกา เพื่อรักษาชื่อเสียงของอังกฤษ บรรดานักการทูตไม่ควรจะเร่งรีบคล้อยตามทางของรัฐบาลไทยเร็วเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของรัฐบาลทหารปัจจุบัน ที่มีการเซนเซอร์และการปราบปรามมากขึ้น ถ้าเป็นเรื่องที่มีชาวอังกฤษถูกตัดสินประหารชีวิตท่ามกลางข้อสงสัยที่ยังไม่ชัดเจนขนาดนี้ ก็คงจะมีการคัดค้านอย่างรุนแรง ซึ่งเรื่องนี้ทางอังกฤษก็ไม่ควรเพิกเฉยเพียงเพราะ 2 ผู้ต้องหาเป็นชาวเมียนมา

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานนั้น ตนเชื่อว่าน่าจะสำเร็จออกมาด้วยความเรียบร้อย มุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ตนเชื่อว่าไม่มีปัญหา

“ผมเชื่อคำพูดของนายกฯ ที่บอกว่า รัฐธรรมนูญจะเสร็จ และมีการเลือกตั้งในปี 60 นายกฯ บอกมีก็ต้องมี” นายบรรหาร กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ให้คะแนนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์หลังจากได้มีการแถลงผลครบรอบปี เทาไร นายบรรหาร กล่าวว่า ถ้าคะแนนเต็ม 10 ก็ให้ 10 คะแนน แต่ถ้าคะแนนเต็ม 100 ก็ให้ 100 คะแนน ส่วนกระทรวงต่างๆ ที่บรรดารัฐมนตรีเขาก็ทำงานดี อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการ มหาตมไทย เกษตรและสหกรณ์ พาณิชยดีทุกกระทรวง แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไร แต่ขอให้ปรับหนี้สินเรื่อยๆ ต้องช่วยกันพยายามผลักดันให้ดีขึ้น เชื่อว่ารัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีทำงานด้วยความตั้งใจ ส่วนการบริหารจัดการน้ำในปีหน้าที่มีการคาดการณ์จะประสบภัยแล้งนั้น ต้องดูให้ละเอียด ตั้งแต่หน้าใต้ดิน บนดิน และน้ำฝน รวมไปถึงน้ำในเขื่อนใหญ่ๆ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งถ้าฝนไม่ตกเลยหรือตกน้อยคงจะประเมินได้ลำบาก เพราะน้ำที่มาจากใต้ดินเราก็ไม่เพียงพอ จึงหวังว่าในปี 59 นั้นฝนจะตกได้จำนวนมาก จนสามารถกักเก็บน้ำได้ ออภาคให้ตกหลังเขื่อน อย่ามาตกเฉพาะใน กทม.เลย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยถึงกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมเป็นรอบที่สี่ จำนวน 18 ปาก ในการดำเนินคดีความรับผิดชอบทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าว ในส่วนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดค่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว กระทรวงการคลัง ว่า รัฐบาลรู้สึกอ่อนระอาใจกับพฤติกรรมเตะถ่วงเวลาการพิจารณาคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพราะที่ผ่านมามีเรื่องการสลับปากคำพยานใกล้จบก็จะขอเพิ่ม

หลายปากก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกว่าจะประสานติดตามมาให้ข้อมูลได้ก็ใช้เวลายาวนานกว่าที่ควรจะเป็น

“รัฐบาลได้อนุมัติขยายเวลาพิจารณาไปสามรอบแล้ว และสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58 ซึ่งถือว่าให้โอกาสอย่างมากที่สุดแล้ว ดังนั้นการขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเป็นรอบที่สี่ อีก 18 ปากและบางท่านแทบจะมองไม่ออกว่าเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร เช่น อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศอดีตรมว.ยุติธรรม รวมไปถึง พวกจึงมองเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากมีเจตนาให้การพิจารณาคดียืดเยื้อ และไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าพฤติกรรมเพิ่มจำนวนพยานจะสิ้นสุดลงเมื่อไร”

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า รัฐบาลยึดมั่นในหลักการของกระบวนการยุติธรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้ชี้แจงแก้ต่างอย่างเต็มที่และไม่เคยขัดข้องหากการเพิ่มจำนวนพยานจะช่วยให้มีข้อมูลที่มีนัยสำคัญ หรือข้อมูลใหม่ต่อการพิจารณาคดี แต่หากเป็นความจงใจกระทำเพียงเพื่อซื้อเวลา และทำให้คดียืดเยื้อก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะประชาชนรอฟังคำตอบของคดีนี้มายาวนาน และทุกคดีมีอายุความที่ต้องดำเนินการ หากไม่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขเวลาของกฎหมาย รัฐและประเทศชาติก็จะเสียหาย

“คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบมาแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด มีความสมเหตุสมผลหรือเห็นควรอนุญาตให้เพิ่มบัญชีพยานหรือไม่ แล้วจะเสนอความเห็นมายังรัฐบาลอีกครั้งว่าเห็นควรรับคำร้องขอเพิ่มบัญชีพยานหรือไม่ เพราะเหตุใด” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว